

-สำเนา-

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชัยพร นุพลกรัง	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 1	ชัยพร นุพลกรัง	
2	นายชาญชัย บุตรประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 2	ชาญชัย บุตรประเสริฐ	
3	นายบุญชู จุระธรรม	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 3	บุญชู จุระธรรม	
4	นายสมภาร ทาระแพน	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 4	สมภาร ทาระแพน	
5	นางเที่ยง พิมพ์ไสงค์	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 5	เที่ยง พิมพ์ไสงค์	
6	นางสาวกมล ศรีบุรี	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 6	กมล ศรีบุรี	
7	นายทิง ศรีแก้ว	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 7	ทิง ศรีแก้ว	
8	นายบุญรอด ทองสถิตย์	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 8	บุญรอด ทองสถิตย์	
9	นายณรงค์ชัย สุริยะ	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 9	ณรงค์ชัย สุริยะ	
10	นางรัญธม พิลึก	เลขานุการสภา อบต.รังงาม	รัญธม พิลึก	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

/ผู้เข้าร่วม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสว่าง บุตรประเสริฐ	นายก อบต.รังงาม	สว่าง บุตรประเสริฐ	
2	นายชาญชัย สิทธิเวช	รองนายก อบต.รังงาม	ชาญชัย สิทธิเวช	
3	นายเนือง ท้าวจัตรัส	รองนายก อบต.รังงาม	เนือง ท้าวจัตรัส	
4	นายบด เจียนสันเทียะ	เลขานุการนายก อบต.รังงาม	บด เจียนสันเทียะ	
5	นางสมัย จินตามาศย์	ผอ.กองคลัง	สมัย จินตามาศย์	
6	นายภานุพงศ์ สอนสำโรง	ผอ.กองการศึกษาฯ	ภานุพงศ์ สอนสำโรง	
7	นางโสภา หิงสันเทียะ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	โสภา หิงสันเทียะ	
8	นายพัทธะธงชัย พิสิท	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	พัทธะธงชัย พิสิท	
9	นางแสงจันทร์ กริ่งสันเทียะ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	แสงจันทร์ กริ่งสันเทียะ	
10	นายธนวิทย์ โชตินอก	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ธนวิทย์ โชตินอก	
11	นางมณีจันทร์ โพธิ์จิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	-	
12	นายสุรียา ชุมชัย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	สุรียา ชุมชัย	
13	นางกัลยา สอนสำโรง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กัลยา สอนสำโรง	
14	นางสาวเบญชญา เข็ดสูงเนิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เบญชญา เข็ดสูงเนิน	
15	น.ส.จัทมาศ ขึ้นกันกง	ผช.จพง.ธุรการ	จัทมาศ ขึ้นกันกง	
16	น.ส.จันทร์เพ็ญ โสมภิมรมย์	ผช.จพง.จัดเก็บรายได้	จันทร์เพ็ญ โสมภิมรมย์	
17	นายदनัย ต่ายสันเทียะ	ผช.นายช่างโยธา	दनัย ต่ายสันเทียะ	
18	น.ส.จัทมาศ เคนชมภู	ผช.จพง.บันทึกข้อมูล	จัทมาศ เคนชมภู	
19	นายจรรูวัตร กาฬปักษิณ	ผช.จพง.พัสดุ	จรรูวัตร กาฬปักษิณ	
20	นายฐิภากร จอดพิมาย	ผช.ช่างไฟฟ้า	ฐิภากร จอดพิมาย	
21	นายชิรพล เข็ดสูงเนิน	ผช.จพง.ธุรการ	ชิรพล เข็ดสูงเนิน	
22	นายทองเพชร หาญชนะ	พนักงานจ้างเหมา กองช่าง	ทองเพชร หาญชนะ	
23	นางเรณู เอี่ยมรัศมี	ผช. จพง.พัฒนาชุมชน	เรณู เอี่ยมรัศมี	
24	นางสิริทรัพย์ เอี่ยมภู	ผช.จพง.การเงินและบัญชี	สิริทรัพย์ เอี่ยมภู	
25	นางสาวสาลินี คำหมาย	คนงานทั่วไป	-	
26	นายธนาพุมชัย วงษ์ศิริ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ธนาพุมชัย วงษ์ศิริ	
27	นายเกรียงไกร อุดมบุญ	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	เกรียงไกร อุดมบุญ	
28	นายกจักร ลมวิชัย	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	
29	น.ส.ศิริรัตน์ ฤทธิกำลัง	จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	ศิริรัตน์ ฤทธิกำลัง	
30	นายสุรเชษฐ ทองสอาด	ผอ.กองช่าง	-	
31	นางเข็มทอง พุทธร	แม่บ้าน	เข็มทอง พุทธร	

32	นางลี ศรีมงคล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุฝ้าย	ลี ศรีมงคล	
33	นางยุพดี เอกบัว	ผอ.รร.บุงหวายโกรกตาแป้น สามัคคี	ยุพดี เอกบัว	
34	นายสุรพล ศุภรตรีทิเทศ	ผอ.รร.รังงามวิทยา	สุรพล ศุภรตรีทิเทศ	

ประธานสภากล่าวเปิดประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัด และสำนักสงฆ์ใน
พื้นที่ เนื่องในกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา

1.2 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอนีนสง่า เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

1.3 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสองข้างทาง ตามโครงการคุ้มครอง ดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ช่วงบ้านบุงหวาย ม.1 – เขตติดต่อตำบลหนองฉิม)

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่องจากส่วนราชการอื่น

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. เขียวส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ

นางยุพดี เอกบัว ผอ.โรงเรียนบุงหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และ ส.
อบต.รังงามทุกท่าน ขอแจ้งข้อราชการจากโรงเรียนบุงหวายฯ

1. เรื่องการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับเดือนสิงหาคมไม่มี

2. เรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการ ครูธานี สุทธิอาคาร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ท่านบรรจและเกษียณที่
โรงเรียนบุงหวายฯ ก็จะมีหนังสือมาเชิญทุกท่านอีกครั้ง สำหรับกิจกรรมยังไม่ได้ลงรายละเอียดกำหนดวันไว้
ก่อนค่ะ

นายสุรพล ศุภรตรีทิเทศ ผอ.โรงเรียนรังงามวิทยา เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และ ส.อบต.รังงามทุก
ท่าน ขอแจ้งข้อราชการจากโรงเรียนรังงามวิทยา ในช่วงนี้

1. เรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาชายแดน

2. เรื่องการจัดกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม จะมาเข้าค่ายที่โรงเรียนรังงามวิทยา

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ในฐานะกรรมการสถานศึกษา ขอเพิ่มเติมท่าน ผอ.รร.รังงาม

1. ขอแจ้งให้ทราบมีการโครงการห้องคอมพิวเตอร์ ขโมยคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่กำลังจะเอาไปซ่อม ขอให้
โรงเรียน ส่วนราชการได้ระมัดระวังครับ

2. ขอบพระคุณท่าน ผอ.ทั้ง ๒ ท่านที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ครับ

นางลี ศรีมงคล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุฝ้าย เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และ ส.อบต.รังงามทุกท่าน

บ้านบุฝ้าย ขอขอบคุณ อบต.รังงาม ที่ให้การสนับสนุนดูแล ควบคุมโรคไข้เลือดออก บุคลากรฉีดพ่นยุง น้ำยา
ทรายอะเบท ฯ ปัจจุบันมีผู้ป่วย ๓ ราย

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

มติที่ประชุม รับรองไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (ญัตติเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา)

5.1 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ)

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. เข็ญ นายก อบต.รังงาม ชี้แจง

นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ช่วงเดือนสิงหาคม
นี้เป็นเดือนที่ อบต. ต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา อบต. เพื่อพิจารณาและ

ในวันนี้ วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหน้า 3-7 บันทึกหลักการและเหตุผล หน้า 8 ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ดูตามร่างที่แจกให้ไป พร้อมกัน สำหรับ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายผมขอมอบหมายให้รองนายก ได้ชี้แจงคร่าวๆให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน รับทราบและพิจารณา

นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต.ได้อ่านคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ประกอบด้วยสถานการณ์คลัง/การบริหารงบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งรับและตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 37,000,000 บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- แผนงานบริหารทั่วไป	10,822,930 บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	834,200 บาท
- แผนงานการศึกษา	6,043,450 บาท
- แผนงานสาธารณสุข	725,540 บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	845,260 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน	851,400 บาท
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	265,000 บาท
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	400,000 บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,320,300 บาท
- แผนงานการเกษตร	587,7200 บาท
- แผนงานงบกลาง	10,304,200 บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,000,000 บาท

รวมทั้งได้ให้สมาชิกสภา อบต. ได้ดูตามร่างข้อบัญญัติไปพร้อมกัน

นายชาญชัย สิทธิเวช รองนายก อบต. ได้อ่านรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน้า 88-182 ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ดูตามร่างที่แจกให้ไปพร้อมกัน

นายชาญชัย บุตรประเสริฐ รองประธานสภา อบต. เรียนประธานสภา อบต.

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ได้ให้เวลาสมาชิกสภา อบต. อภิปรายพอสมควร เมื่อเห็นว่าไม่มี ท่านใดอภิปรายอีก จึงขอมติที่ประชุมในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

มติที่ประชุม รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยเสียง 9 เสียง ผู้เข้าประชุม 9 คน

5.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ได้มอบให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจง การตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

นางรัษฎม พิสิทธิ์ เลขานุการสภา อบต. การตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินสามารถตั้งได้ 3-7 คน คณะกรรมการเท่าใดเป็นมติของสภา อบต. สำหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินนั้น ให้ใช้วิธีการเลือกรองประธานสภามาใช้โดยอนุโลม คณะกรรมการแปรรูปที่ดินจะทำหน้าที่รับคำเสนอขอแปรรูปที่ดินแล้วส่งรายงานการประชุมพร้อมมติของคณะกรรมการให้ประธานสภา อบต. เพื่อที่ประธานสภา อบต. จะได้เสนอมติขึ้นต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทราบ ก่อนการประชุมคราวต่อไปไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง การปิดและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินครั้งแรก ยังไม่มีประธานกรรมการ ให้เลขานุการสภา อบต. เป็นผู้นำและเปิดการประชุม การเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินนั้น ให้คณะกรรมการเลือกกันเองเป็นประธาน (ข้อ 103 - 110) เมื่อสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการแล้ว ประธานสภาจึงดำเนินการตามระเบียบ เพื่อตั้งกรรมการแปรรูปที่ดิน

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับ จำนวนคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน/ระยะเวลาเสนอคำแปรรูปที่ดิน/และสถานที่รับคำแปรรูปที่ดิน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน 3 คน และเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรรูปที่ดิน ในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (วันที่ 16 สิงหาคมตั้งแต่เวลา 08.30 น. - วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30.น.) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามหมอ ข้อ 49 ด้วยเสียง 9 เสียง ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ขอให้สมาชิกสภา อบต. ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.

ที่เห็นสมควรจะเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ไม่จำกัดจำนวนและให้มีผู้รับรอง 2 คน (ผู้เสนอ 1 คน ผู้รับรอง 2 คน เป็น 3 คน ต่อ 1 ตำแหน่ง ไม่สามารถเสนอและรับรองซ้ำกันได้) (ข้อ 12) วิธีการเลือกรองประธานสภาให้นำความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม กรณีที่มีกฎหมายว่าด้วย อบต. กำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่า 1 คน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่ 1 ก่อนแล้วจึง

เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปที่ละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี (ข้อ 8) วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้

สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ แล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้ คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ให้ประธานที่ประชุมเชิงุสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลากตามวรรค หนึ่ง ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง และให้ทำบัตรสลากชนิดสี่และ ขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น ประธานสภาท้องถิ่น”

การเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ลำดับที่ 1

นายณรงค์ชัย สุริยะ เสนอ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ้านบึงหวาย หมู่ที่ 1

โดยมี นายบุญชู ธรรมธรรม และ นางเที่ยง พิมพ์ไธสงค์ เป็นผู้รับรอง

และให้สมาชิกสภา อบต. ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น กรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ 1 ได้รับคะแนน 9 คะแนน

การเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ลำดับที่ 2

นายบุญรอด ทองสถิตย์ เสนอ นายบุญชู ธรรมธรรม ส.อบต.บ้านบุฝ้าย หมู่ที่ 3

โดยมี นางสาวกมล ศรีบุรี และ นายชัยพร นูพลกรัง เป็นผู้รับรอง

และให้สมาชิกสภา อบต. ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอ ชื่อ คนละ 1 ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น กรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ 2 ได้รับคะแนน 9 คะแนน

การเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ลำดับที่ 3

นายทิง ศรีแก้ว เสนอ นางเที่ยง พิมพ์ไธสงค์ ส.อบต.บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5

โดยมี นายบุญรอด ทองสถิตย์ และ นายณรงค์ชัย สุริยะ เป็นผู้รับรอง

และให้สมาชิกสภา อบต. ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอ ชื่อ คนละ 1 ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น กรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ 3 ได้รับคะแนน 9 คะแนน

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกจึงเป็นอันว่า

นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ้านบึงหวาย หมู่ที่ 1

นายบุญชู ธรรมธรรม ส.อบต.บ้านบุฝ้าย หมู่ที่ 3

นางเที่ยง พิมพ์ไธสงค์ ส.อบต.บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5

ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการแปรรูปที่ดิน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ

นายชัยพร นูพลกรัง อบต.รังงาม เรียนท่านประธานสภา อบต. รังงาม

1. เรื่องเวรยามผมเสนออยากให้อยู่ด้วยกันทุกคต ไม่ต้องมีผู้ตรวจเวรครับ

นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม เรียนท่านประธานสภา อบต.รังงาม

1. เรื่องเวรยาม การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบทางราชการ ถ้าทุกคนรับหน้าที่ไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ก็ขอขอบคุณทุกคน และขอขอบคุณล่วงหน้า ผมมาตรวจเวรบางคตไม่พบผู้อยู่เวรฯ ก็ขอให้ทุกท่านมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรสำหรับการตรวจเวรที่ ส.อบต.หมู่ 1 เสนอให้ทุกคนมาอยู่เวรทั้งหมด ไม่ให้ตรวจก็เป็นไปไม่ได้ครับ ผมเคยทำงานโรงงานฯ เคยทำยาม การปฏิบัติหน้าที่หากได้รับคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ อยู่เวร ส.อบต.เดือนละครั้งเท่านั้น หากไม่มาอยู่เวรและทรัพย์สินเสียหายท่านก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบ

2. เรื่องงานพิธี ก็ขอเชิญชวน ส.อบต.ไปร่วมพิธีเนื่องจากเป็นงานรัฐพิธี ส.อบต.ท้องถิ่นอื่นก็ไปร่วม ส่วนของเราไปค่อนข้างน้อยๆ

3. ขอรายงานผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว และกำลังดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565-2566
ปีงบประมาณ 2565

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านรุ่งอรุณ-บ้านหนองแดงพัฒนา กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร ราคา
กลาง 3,375,000 บาท งบจัดจ้าง 3,180,000 บาท (งบประมาณจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565)
ผู้รับจ้าง หจก.อรุณจัตุรัส

(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรังงาม-บ้านดอนเปล้า กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ราคา
กลาง 9,873,000 บาท งบจัดจ้าง 8,470,000 บาท (งบประมาณจาก งบกลางเงินสำรองจ่าย ปี 2565) ผู้รับจ้าง
หจก.เทพย์ทัศน์แอตเซท

(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรังงาม-บ้านดอนเปล้า กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ราคา
กลาง 9,873,000 บาท งบจัดจ้าง 8,470,000 บาท (งบประมาณจาก งบกลางเงินสำรองจ่าย ปี 2565) ผู้รับจ้าง
หจก.เทพย์ทัศน์แอตเซท

ปีงบประมาณ 2566

(4) (1) จัดซื้อรถบรรทุกทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย ราคา
..... (งบประมาณจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566) ผู้ขาย ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาวันนี้

(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนลูกครึ่งสายบ้านหัวยาง-บ้านหนองไผ่ล้อม กว้าง 5 เมตร ยาว
2,354 เมตร ราคา
กลาง 7,596,500 บาท งบจัดจ้าง 5,850,000 บาท (งบประมาณจาก งบกลางเงิน
สำรองจ่าย ปี 2566) ผู้รับจ้าง หจก.เตี้ยเหล็ก

(6) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองตอ จำนวน 43 ต้น งบประมาณจากทางหลวงชนบทชัยภูมิ

(7) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(โซล่าเซลล์)ถนนสายหนองฉิม-รังงาม จำนวน 59 ต้น งบประมาณจาก อบจ.
ชัยภูมิ

4. ผาก ส.อบต.ทุกหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับจ้างที่ได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ยกตัวอย่าง หมู่ 5 บ้าน
หนองตอ ขอชื่นชมที่สามารถให้เจ้าของที่ดินสละที่ดิน อำนวยความสะดวกให้จากไม่มีทางจนมีทาง

5. วันพรุ่งนี้วัดรังงามมีกิจกรรมลงอุโบสถ จะมีการทำบุญใหญ่ พระ 200 รูป ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ข้าวอาหารร่วมกัน หรือจะรวบรวมเงินให้ท่านใดทำและไปร่วมกันขอเชิญทุกท่านครับ

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต.รังงาม

1. วันพรุ่งนี้ขอเชิญร่วมทำบุญวัดรังงามครับ

มติที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นได้อีก ประธานสภา อบต. จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ รัฐธม พิสิท ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางรัฐธม พิสิท)

ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ เทียง พิมพีไธสงค์ ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางเทียง พิมพีไธสงค์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ณรงค์ชัย สุริยะ ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายณรงค์ชัย สุริยะ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ บุญชู ชูระธรรม ผู้ตรวจรายงานฯ
(นายบุญชู ชูระธรรม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภา อบต.รังงาม มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เมื่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่.....21.....
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ สมภาร ทาระแพน ผู้รับรองรายงาน
(นายสมภาร ทาระแพน)

ประธานสภา อบต.